

บทโครงร่าง (Story Outline)

ภาพยนตร์ เรื่อง “บาปกตัญญู” (Sin)

ผู้เขียน: สุธิดิน ชาวหินฟ้า,  dfilm school. โทร.08-9644-1048

ความยาวเรื่อง: 25 นาที

วัน เดือน ปี: กันยายน 2554

แนวคิดของเรื่อง (theme) : ความผิด กับ ความกตัญญู ไม่อาจลบล้างกันได้

แนวภาพยนตร์ (genre) : ภาพยนตร์ชีวิต (drama) สืบสวนสอบสวน

ประโยคหลัก (the premise): อะไรเกิดขึ้น ถ้าไอ้ต หลบหนีการจับกุม

เรื่องย่อ (synopsis):

ไอ้ต แจ็ค กอล์ฟ สามคนเป็นเพื่อนกัน แจ็คถูกวางวัดที่หนึ่ง หลังจากไปขึ้นเงิน และนำเงินส่วนหนึ่งกลับมาบ้าน ปรากฏว่าเงินหายไปสองแสนบาท แจ็ค กับ กอฟ จึงไปแจ้งความ โดยให้การว่า ก่อนหน้านั้น มีแม่บ้าน เข้ามาทำความสะอาด ช่างซ่อมท่อประปา และ ไอ้ต อยู่ร่วมเหตุการณ์ ก่อนเงินหายไป

ผลการสอบสวน พบว่าไอ้ต เป็นผู้เอาเงินไป แจ็ค กับ กอฟ จึงนำตำรวจไปจับ ไอ้ต ถึงห้องพัก แต่ระหว่างการจับกุม ไอ้ต ได้หลบหนีไป ทำให้ทุกอย่างตั้งเครียด

ในที่สุด ตำรวจ จับไอ้ตได้ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ขณะที่เขากำลังถ่ายเลือดให้แม่ ซึ่งเพิ่งผ่านการผ่าตัดเปลี่ยนไต เมื่อความจริงปรากฏ เรื่องราวทั้งหมดจึงคลี่คลายลง เพื่อนต่างให้อภัย ไอ้ต ที่ทำผิดไปเพราะความจำเป็น แต่ ความกตัญญู ก็ต้องชดใช้ผลกรรม ไอ้ต ยอมรับโทษจำคุก เพื่อลบล้างความผิด.

โครงสร้างการดำเนินเรื่อง (Plot structure)

องก์ 1 เริ่มเรื่อง (เวลา 3 นาที)

ภาพตำรวจวิ่งไล่กวดคนร้าย หายเข้าไปในมุมตึก และความโกลาหล ของเจ้าหน้าที่หลายนาย ที่เฝ้าค้นหาเส้นทางหนีของคนร้าย

บาปกตัญญู

ภายในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ แจ็ค กอล์ฟ ไอ้ต นั่งคุยกัน ถึงเรื่องความไม่ฝันของแต่ละคน แจ็ค เป็นชายหนุ่ม อารมณ์ดี อ่อนไหวต่อเสียงเพลง และ ธรรมชาติ เขาฝันอยากจะเป็นศิลปิน เขาชอบเล่นกีตาร์เป็นชีวิตจิตใจ

กอล์ฟ เป็นเพื่อนคนเดียวในกลุ่ม ที่เป็นผู้หญิง มักขี้อาย แสงนอน ไม่ค่อยมั่นใจตัวเอง แต่เธอก็



น่ารัก เธอใฝ่ฝันอยากเป็นนักเขียน ที่มีชื่อเสียง

ส่วน โธ่ ต่างจากเพื่อน ตรงที่ แม้เขาจะเป็นหนุ่มรูปหล่อกว่าเพื่อน แต่เขาเป็นคนพุดน้อย ชอบเก็บตัว เพื่อนๆ มักเอาอารมณ์เขาไม่ออก เพื่อนๆ ไม่รู้เลยว่า เขามีปัญหาในครอบครัว

วันหนึ่ง แจ็ค เดินทางกลับจากการไปเล่นกีตาร์กับเพื่อน ก่อนจะเดินเข้าบ้านพัก (บ้านเช่า) เขาซื้อล็อตเตอรี่ จากขายตบอดผู้หนึ่ง เขาซื้อด้วยความสงสัย ไม่ได้หวังอะไรนอกเหนือจากนั้น

กอล์ฟ กำลังนั่งหน้าคิ้วขมวด เหมือนแบกโลกทั้งใบไว้คนเดียว บนก้อนหินใหญ่ ริมชายหาดแห่งหนึ่ง ใบหน้าเธอดูซึมขึ้นเล็กน้อย เมื่อเพื่อนๆ มาทัก และชักชวนให้ลงไปเล่นน้ำทะเล เธอจึงผละไปวางสมุดบันทึกกับปากกาไว้ตรงก้อนหิน

ขณะที่ โธ่ กำลังนั่งซักผ้า ก็ได้ยินเสียงน้องสาวเรียกให้ไปดูแม่ โธ่ จึงผละจากงานรีบไปดูแม่ ซึ่งนอนป่วยอยู่บนเตียง เขามองใบหน้าแม่ที่อิดโรย ด้วยความเศร้า เมื่อมองเห็นใบสั่งยาของหมอ เขารู้สึกเหมือนคนสิ้นหวัง

จุดหักเหหลัก 1...

วันนี้ตรงกับวันที่ 1 ของเดือน ขณะที่ แจ็ค กลับจากงานประจำ เขานั่งลงพักเหนื่อย แล้วเปิดทีวี กดรีโมทไปเรื่อยๆ จนไปถึงช่องทีวีกำลังออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เขาเกือบลืมไปว่า เขาซื้อหวยไว้ใบหนึ่ง และแล้ว เมื่อผลการออกสลาก ปรากฏภาพตัวเลขรางวัลที่ 1 ก็ได้ยินเสียงร้องไชโยของ แจ็ค ดังสุดขีด

ใบสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่แจ็คซื้อไว้ มีตัวเลข ตรงกับ ภาพตัวเลขที่ปรากฏบนจอทีวี พร้อมกับเสียงโทรศัพท์ของ แจ็ค ขวน โธ่ พากันไปขึ้นเงิน และนำเงินสดส่วนหนึ่งกลับมาบ้าน อีกส่วนฝากธนาคารไว้

องก์ 2 ดำเนินเรื่อง (เวลา 15 นาที)

ที่บ้านพักของ แจ็ค มีช่างประปา กำลังมายืนรอที่หน้าบ้าน เขาคดกริ่งเรียก แม่บ้านลงมา พาขึ้นไปบนบ้าน เพื่อซ่อมท่อน้ำประปา เป็นเวลาเดียวกันกับที่ แจ็ค กับ โธ่ มาถึงพอดี แจ็ค จึงชวน โธ่ เข้าไปในห้องพัก และวางกระเป๋าเงินไว้บนหิ้ง พร้อมบอก ให้ช่างซ่อมประปา เข้ามาซ่อมท่อน้ำในห้องน้ำ และเรียกแม่บ้าน เข้ามาทำความสะอาดด้วย

ในระหว่างนั้น โธ่ สังเกตเห็น ใบหน้าที่ดูตันของช่างซ่อมท่อประปา ทำให้เขารู้สึกไม่ไว้ใจใจ ในอกกับปฏิกิริยาคุล่อกลัก เหมือนคนมีพิรุณ ส่วนแม่บ้าน ก็ดูมีอาการเงิบขริ่ม ไม่พูดจาอะไร ดูแล้วไม่น่าไว้ใจใจ

เวลาผ่านไปครู่ใหญ่ เสียงกริ่งหน้าบ้านดังขึ้น แม่บ้านมีอาการสะดุ้งตกใจ จนโธ่สังเกตเห็นได้ชัด

แจ็คจึงแหวกม่านหน้าต่างดู เห็น กอล์ฟ มายืนรออยู่ที่รั้วหน้าประตูบ้าน เขาจึงบอกให้แม่บ้านไปเปิดประตูรับเพื่อน เข้ามาในห้องพัก

แจ็ค กอล์ฟ โธ่ ทักทายกันตามประสาเพื่อน สนทนากันถึงเรื่องการนำเงินไปใช้ ขณะที่โธ่ เริ่มมีสายตาเหม่อลอย เมื่อเพื่อนพูดถึงเงิน พอช่างซ่อมท่อน้ำประปาทำงานเสร็จ จึงขอลากลับ แต่แม่บ้านยังอยู่ระหว่างนั้นก็ยังมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น เป็นโทรศัพท์ของโธ่ เขาจึงขอลาเพื่อนกลับ เพราะน้องสาวโทรมา



เพื่อน ๆ ตามถึงสาเหตุของเรื่องที่โทร แต่ โย้ตไม่บอก กลับพูดปิดและรีบจากไป

ที่ห้อง ไอซี่ แม่ของโย้ต กำลังได้รับการบำบัดอยู่ เสียงน้องสาว กำลังคุยทางโทรศัพท์ กับโย้ตอยู่ เรื่องอาการป่วยของแม่

กอล์ฟ หยิบหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ก เล่มหนึ่งขึ้นมาโชว์ ให้แจ๊คดู พร้อมบอกว่า เธอกำลังจะแถลงข่าว เพื่อเปิดตัวหนังสือเล่มแรกของเธอ แจ๊ค แสดงความยินดีด้วย และจะสนับสนุนทุนในการแถลงข่าว แต่เมื่อไป หยิบกระเป๋าเงิน เปิดออกดู เงินหายไปครึ่งหนึ่ง เขาตกใจมาก ร้องให้ ด้วยความเสียใจ และบอกกับเพื่อนว่า เขาคงมีเงินไม่พอที่จะนำไปซื้อบ้านใหม่ เสียงร้องเอะอะของแจ๊ค ทำให้ แม่บ้านรู้สึกตกใจหนักขึ้นกว่าเดิม

กอล์ฟ จึง พาแจ๊ค ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ

ที่โต๊ะสอบสวน ตำรวจกำลังสอบสวน ช่างซ่อมท่อประปา เขาให้การกับตำรวจว่า ขณะที่ซ่อมท่อใน ห้องน้ำ เขาได้ยินเสียง กุกกัก ดังมาจากข้างนอก ไม่รู้ว่า เป็นเสียงอะไร แต่เขาก็ซ่อมท่อต่อไปเรื่อยๆ ระหว่าง ที่เพื่อน ๆ ของแจ๊ค พุดคุยกันอยู่ เขาสังเกตเห็น แจ๊ค กำลังเปิดม่านหน้าต่าง ดูอะไรอยู่ แต่เขาไม่สนใจ ยังคง ซ่อมท่อต่อไป เมื่อซ่อมท่อเสร็จ เขาก็ลากลับ และบอกว่า พรุ่งนี้จะส่งบิลมาเก็บค่าซ่อม

ที่โต๊ะสอบสวน ตำรวจกำลังสอบสวน แม่บ้าน เธอให้การกับตำรวจว่า ขณะที่เธอกำลังปิดกวางเค็ดดู พื้นที่ห้องในอีกมุมหนึ่งของห้อง ช่างซ่อมประปา ก็กำลังซ่อมท่ออยู่ในห้องน้ำ พอได้ยินเสียงกริ่งเรียกหน้า บ้าน เธอตกใจกลัว คิดว่าเจ้าหนี้ตามมาทวงหนี้เงินกู้ แต่ก็รู้สึกเบาใจว่าไม่ใช่ จนกระทั่งแจ๊ค เรียกให้ไปเปิด ประตูหน้าบ้าน เธอจึงรีบไปเปิดประตูรับเพื่อนของแจ๊ค แล้วก็เข้ามาทำงานต่อจนเสร็จ

ร้อยเวร จึงสรุปความเห็น ว่า สองคนนั้นไม่มีข้อพิสูจน์ที่จะเอาผิดได้ แต่ยังมีบุคคลต้องสงสัยอีกคนหนึ่ง คือ โย้ต แต่ยังไม่ทันที่ตำรวจ จะพูดอะไร เสียงสบลด่า ก็ออกมาจากปากของ แจ๊ค

แจ๊ค กอล์ฟ และ ตำรวจ จึงออกติดตามไปที่บ้านพักของ โย้ต ทันที

ที่ห้องพักของโย้ต ขณะที่โย้ต คว่ากระเป่าเสื้อผ้ากำลังจะเปิดประตูออกจากห้องไป เขาต้องตกใจ เมื่อ พบ แจ๊ค กอล์ฟ และตำรวจ สองนาย แจ้งข้อกล่าวหาให้เขาทราบ และเชิญเขาไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจ เรื่องเงินของแจ๊คหายไป โย้ต ไม่พูดอะไร ได้แต่ก้มหน้าก้มตา ท่ามกลางสายตาที่เต็มไปด้วยอารมณ์โกรธ ของ แจ๊ค และสายตาที่พิศวงของ กอล์ฟ ที่มีต่อ โย้ต ว่าทำไมเขาจึงต้องทำอย่างนี้กับเพื่อนด้วย

จุดหักเหหลัก 2...

ก่อนที่โย้ต จะเข้าไปนั่งในรถของตำรวจ เสียงโทรศัพท์ของ โย้ต ดังขึ้น เขาจึงยกหูฟังครู่หนึ่ง เขามีสี หน้าไม่ดีเลย เขาจึงตัดสินใจ วิ่งออกไป ทุกคนตกใจ ต่างตะโกนว่าคนร้ายหนี และวิ่งออกไปไล่ตาม ทำให้ เหตุการณ์เกิดโกลาหลขึ้น ระหว่าง ตำรวจ วิ่งไล่กวด โย้ต

เหตุการณ์จุดสูงสุดของเรื่อง (climax):

ที่ห้องไอซี่ น้องสาว กำลังนั่งเฝ้าแม่อยู่ มีอาการลุกลี้ลุดกอน เมื่อโย้ตมาถึง จึงรีบเข้าไปหาหมอม และ บอกว่า ให้รับช่วยแม่โดยด่วน หมอ จึงพาเขาเข้าไปในห้องเจาะเลือด หมอบอกว่า โย้ต มาทันเวลาพอดี

เพราะแม่เสียเลือดมาก จากการผ่าตัด

สองเตียงคู่กัน ระหว่างเตียงของแม่ซึ่งนอนแน่นิ่งอยู่ กับเตียงของไอ้ต เขาร้องไห้ อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ช่วยชีวิตแม่ของเขาด้วย และ สรรภาพในสิ่งที่ตนทำไป จนน้องสาวสงสัย ว่าไอ้ตไปทำผิดอะไรมา

ตำรวจ แจ็ค และ กอล์ฟ ก็วิ่งกรูกันเข้ามาพอดี และแจ้งข้อกล่าวหาให้ทุกคนทราบ เมื่อทุกอย่างปรากฏชัดแจ้ง น้องสาวรู้สึกเสียใจ มองหน้าแม่ แม่พูดไม่ได้ แต่มีน้ำตาไหลอาบแก้ม

องค์ 3 สรุปท้ายเรื่อง (เวลา 7 นาที)

ทุกคนต่างตกใจ เมื่อเห็นภาพเบื้องหน้า และคำสารภาพของ ไอ้ต ครั้งแรกที่เขาเห็นเงินในกระเป๋าของเพื่อน เขาคิดว่าจะหาเงินที่ไหนตั้งมากมาย มาเป็นค่าผ่าตัดเปลี่ยนไตของแม่ เขาจึงรีบขโมยเงินจำนวนนั้นทันทีที่แจ็คเผลอ และยังมีใครทันสังเกต เขายืนยันใส่กระเป๋าโดยไม่ได้นับ และที่เขาวิ่งหนีตำรวจจากมานั้น เขาไม่ได้หนี แต่น้องสาวโทรให้เขาต้องรีบมาให้เลือดแม่ โดยด่วน

แจ็ค กับ กอล์ฟ มีสีหน้าเปลี่ยนไปเป็นคนละคน จากอารมณ์เคียดแค้น เป็นความรู้สึกสงสารเพื่อน ทั้งสอง จึงเข้าไปโอบกอดไอ้ต และพุดลอบขอให้เขาหายจากความโศกเศร้า และจะไม่เอาเรื่อง

แต่ตำรวจ ต้องเชิญตัว ไอ้ต ไปยังสถานีตำรวจ เพราะสิ่งที่ไอ้ตทำ ยังไงก็ไม่พ้นผิดไปได้

นักข่าวหญิงรายงานข่าว เรื่อง ชายหนุ่ม ถูกกัตัญญู ขโมยเงิน เพื่อมารักษาแม่ ช่างเป็นเรื่องน่าเศร้าสะเทือนใจ.

จบบริบูรณ์ (ความยาว 25 นาที)